



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้ดำเนินการพิจารณา  
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษาและพิจารณาผู้สมควรได้รับ  
ทุนการศึกษาจากคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัคร  
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปี  
การศึกษา 2567 เสร็จสิ้นแล้ว

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับ  
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษา 2567 อัตราทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ต่อปีการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 267 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง (รายใหม่) จำนวน 46 ทุน และทุนการศึกษา  
รายปี จำนวน 221 ทุน ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับทุน

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร การให้ทุนการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จะต้องดำเนินการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์

เข้าร่วมไลน์กลุ่ม ตาม QR CODE ด้านล่าง เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน และแจ้งข่าวสาร  
ต่าง ๆ ต่อไป



[https://line.me/ti/g/dxB\\_rmBzJk](https://line.me/ti/g/dxB_rmBzJk)

2. กรอกข้อมูล เพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  
2567



ขอให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายฉบับนี้  
หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษา

\*\*\*\*\*